



ขั้นตอนดำเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์

บุคลากรภายใน

ขั้นตอน / หน่วยงาน	หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้จัด (กอง / สำนักส่วนกลาง)	หน่วยงานส่วนกลางที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เป็นผู้จัด (ปศข. สตส. สกป. สกช. ด้านศูนย์สถานี)	หน่วยงานส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
STEP 1 การขออนุมัติ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการ - จัดทำงบประมาณ - รวบรวม/คัดเลือกรายชื่อผู้เข้าอบรม - คณะกรรมการประกันคุณภาพ พิจารณาแก้ไขลงนามให้ ผบ.หน่วยลงนาม - เสนอ <u>อปส.</u> หรือผู้ซึ่ง <u>อปส.</u>มอบอำนาจ อนุมัติผ่าน กกจ. 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการ - จัดทำงบประมาณ - รวบรวม/คัดเลือกรายชื่อผู้เข้าอบรม - คณะกรรมการประกันคุณภาพ พิจารณาแก้ไขลงนามให้ ผบ.หน่วยลงนาม - #2 เสนอผู้ซึ่ง <u>อปส.</u>มอบอำนาจ พิจารณาอนุมัติ (ปศข.สตส.สกป.สกช.) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการ - จัดทำงบประมาณ - รวบรวม/คัดเลือกรายชื่อผู้เข้าอบรม - คณะกรรมการประกันคุณภาพ พิจารณาแก้ไขลงนามให้ ผบ.หน่วยลงนาม - #1 <u>เสนอผู้ว่าฯ</u> พิจารณาอนุมัติ
STEP 2 ดำเนินการจัดฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนด - ประเมินผลโครงการ - ประเมินการเรียนรู้ - การติดตามผลการฝึกอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนด - ประเมินผลโครงการ - ประเมินการเรียนรู้ - การติดตามผลการฝึกอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนด - ประเมินผลโครงการ - ประเมินการเรียนรู้ - การติดตามผลการฝึกอบรม
STEP 3 การรายงานประเมิน ผลการจัดฝึกอบรม	เสนอ <u>อปส.</u> ทราบฯ ผ่าน <u>กกจ.</u>	ปศข. สตส. สกป. สกช. เสนอ <u>อปส.</u> ทราบ (ศูนย์ สถานี ด้าน เสนอ <u>อปส.</u> ทราบ ผ่าน ปศข.)	เสนอผู้ว่าฯทราบ
STEP 4 การตรวจ ประเมินคุณภาพ	คณะทำงานประกันฯ ของแต่ละหน่วยงานตรวจสอบ ประเมินการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์		
STEP 5 การรายงานผลการดำเนินงานจัดฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานส่วนกลาง/ปศข.รายงานแผน-ผลการอบรม 1 <u>ส่ง กกจ.</u> - <u>กกจ.</u> สรุปรวบรวมรายงานแผน-ผลการอบรม 1 (บุคลากรภายใน) ทุกหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ปศข.รวบรวมรายงานแผน-ผลการอบรม 1 <u>ส่ง กกจ.</u> ดังนี้ - สนง.ปศข.จัดเอง รวมส่วนต่างๆ ภายในเขต - หน่วยงานส่วนกลางที่มีพื้นที่อยู่ในส่วนภูมิภาค (ศูนย์, สถานี, ด้าน) - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 	รายงานแผน-ผลการอบรม 1 <u>ส่ง กกจ.</u> ผ่าน <u>ปศุสัตว์</u>

หมายเหตุ : หนังสือมอบอำนาจ

#1 คำสั่งกรมปศุสัตว์ 484/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมปศุสัตว์

#2 คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 74/2555 เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลางแต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมปศุสัตว์

#3 คำสั่ง กษ.ที่ 250/2560 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560

** เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และที่ 3 เรียบร้อยให้บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มแผน-ผลการอบรม 1 และ 1.1 ทุกครั้ง และสรุปรวบรวมเพื่อรายงานกรมในขั้นที่ 4 ต่อไป

